

BAN TUYỂN GIÁO HUYỆN ỦY TIỂU CẦN

THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN



*Đồng chí: Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;
đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí
Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
đồng chủ tọa hội nghị*

200

6/2023

Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần

HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975)

2- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

d) Giai đoạn từ năm 1969 đến 30 tháng 4 năm 1975

Xuân Mậu Thân - 1968 đánh dấu sự thất bại của đế quốc Mỹ trong việc thực hiện chiến lược “*Chiến tranh cục bộ*”. Để tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, chúng chuyển sang triển khai chiến lược “*Việt Nam hoá chiến tranh*” tăng cường viện trợ cho nguy quân, nguy quyền và đổ vào chiến trường miền Nam Việt Nam một khối lượng vũ khí khổng lồ.

Tại Tiểu Cần, địch thành lập các phân chi khu ở cấp xã do sĩ quan quân đội cấp úy chỉ huy và đưa đến đây một lực lượng quân đội đông đảo chưa từng có. Những đơn vị lính nguy tham chiến trên chiến trường Tiểu Cần vào thời kỳ này gồm có: Trung đoàn 14 sư đoàn 9, trung đoàn 12 sư đoàn 7, tiểu đoàn bảo an 404, 522, 473, các đại đội bảo an 217, 139, 481. Các loại vũ khí được sử dụng trên chiến trường Tiểu Cần vào thời kỳ này, ngoài súng bộ binh còn có: Xe bọc thép, máy bay trực thăng, máy bay phản lực, pháo tầm xa,... Riêng pháo tầm xa, có 03 cụm thường xuyên nhắm đạn xuống địa bàn Tiểu Cần là: Cụm pháo chi khu Tiểu Cần, cụm pháo Tập Sơn (Trà Cú) và cụm pháo Giồng Lức (Châu Thành). Ngoài lực lượng trên, chúng còn đưa về Tiểu Cần 4 đoàn binh định, trọng điểm hoạt động của 04 đoàn này là Tập Ngãi, Hùng Hoà và Long Thới.

Mục đích của chúng là với lực lượng áp đảo về quân số, có hoả lực hiện đại, nhanh chóng giành lại thế chủ động trên chiến trường mà Tiểu Cần là địa bàn trọng điểm số hai (sau thị xã Trà Vinh) của tiểu khu Vĩnh Bình. Sau đó, chúng tổ chức đóng đồn dày đặc, đẩy lùi các hoạt động vũ trang của ta và tiến hành bình định cấp tốc.

Đầu năm 1969, trên địa bàn xã Tập Ngãi, địch lại thực hiện một tội ác chiến tranh tàn bạo, nhằm khủng bố tinh thần người dân vùng giải phóng. Năm được qui luật một số du kích xã, áp và quần chúng bất hợp pháp Tập

Ngãi, Hùng Hoà thường hay gom về ẩn náo tại Vườn hoang Ngãi Hoà (Tập Ngãi) để tránh càn quét, có khi lên đến hàng trăm người. Tiểu khu Vĩnh Bình kết hợp với trung đoàn bộ binh (Sư đoàn 9) dùng 4 tiểu đoàn vừa chủ lực vừa bảo an có pháo binh và thiết vận xa yểm trợ chia thành 4 mũi từ Tiểu Cần qua đường Cây Gáo, từ Hiếu Tử qua đường Cây Ôi, từ Thanh Mỹ qua đường Ngã Tư, từ Phước Hưng qua đường Chánh Hội vừa đánh vừa lừa dân vào Vườn hoang. Tại đây, sau khi dùng bộ binh khoá chặt mọi lối ra vào, địch cho máy bay ném bom, rồi các trận địa pháo từ Châu Thành, Tiểu Cần, Tập Sơn,... thi nhau nã đạn vào Vườn hoang có diện tích áng chừng 150 công. Sau đó, 4 tiểu đoàn bộ binh xua quân vào, lũng sức và thẳng tay bắn giết. Trận này, hơn 70 người tử vong, hơn 100 người bị thương và hàng chục người khác bị bắt mà phần lớn trong đó là thường dân. Nhân dân Tập Ngãi và một phần của xã Hùng Hoà lại có thêm một ngày giỗ hội, một chứng tích tội ác trời không dung, đất không tha của địch.

Tiếp đó, tháng 2 năm 1969, chúng đưa thêm 02 tiểu đoàn bảo an 881 và 882 cùng một trung đội thám báo rồi điều 05 cố vấn Mỹ đến Ngãi Hưng (Tập Ngãi) xây dựng 01 phân chi khu tại đây và thiết lập 18 đồn bót trên khu vực này. Du kích Tập Ngãi đã tập kích và bắn tia tiêu hao một số sinh lực địch, trong đó có 2 tên cố vấn Mỹ bị thương và 03 tên kia phải rút lui. Nhằm khủng bố, phát hoang nơi ẩn náo của du kích, chúng đã cho máy bay rải chất độc hoá học dọc tuyến Ông Rùm - Kênh Trẹm. Mặc dù địch triệt phá địa hình, quân ta vẫn tìm cách bám trụ chiến đấu. Địch tiếp tục tăng quân, tháng 4 năm 1969 một đại đội của sư đoàn 9 tấn công trạm xá của ta, 01 y tá và 02 bệnh binh hy sinh,...

Thời gian này, sau cuộc tập kích chiến lược năm Mậu Thân, các lực lượng vũ trang tập trung của ta ít nhiều bị tiêu hao, quân số giảm, vũ khí trang bị hạn chế cần có thời gian để phục hồi sức chiến đấu. Vì vậy, Huyện uỷ chủ trương đẩy mạnh mũi binh vận, chính trị và tăng cường đánh du kích để tiêu hao sinh lực địch và phát triển lực lượng ta. Bằng binh vận và du kích chiến, tháng 6 năm 1969, ta diệt đồn Ô Ét (Tiểu Cần), diệt 01 tên địch, bắt sống 01 tên, thu 10 khẩu súng. Cũng bằng binh vận và hoạt động du kích cải trang, tháng 11 năm 1969 ta bất ngờ đánh úp đồn Ô Trao (Tập Ngãi) bắt sống 03 tên địch, thu 12 khẩu súng và 01 máy truyền tin HT1. Tiếp đó, ta phục kích 01 tiểu đội binh định tại Cây Ôi (Tập Ngãi) thu 02 khẩu súng.

Tháng 12 năm 1969 ta phục kích 02 đại đội địch (139 và 217 lính chi khu Tiểu Cần) tại Nhơn Hoà (Tân Hoà) khi chúng đang yểm trợ thực hiện bình định tại đây, diệt 41 tên, bắt sống 21 tên thu 52 súng các loại có 04 XM79 và 01 máy truyền tin PRC 25. Địch tháo chạy tán loạn, tên đại úy Xuân chi khu phó Tiểu Cần chỉ huy bình định phải chém vè, hôm sau mới mò về quận. Trận này tiểu đoàn 306 Quân khu đảm nhiệm do đồng chí Sáu Bá và đồng chí Bảy Thanh chỉ huy trưởng và chỉ huy phó trực tiếp đánh địch. Tháng 4 năm 1970, trung đội du kích Tập Ngãi đánh chiếm lô cốt nhà thờ, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh. Tháng 6 năm 1970, biệt động quân của ta đột nhập đồn Cây Hẹ (xã Tiểu Cần) giải giáp toán lính phòng vệ ở đây và tiêu diệt tên Sang - phó ban trị sự ấp.

Để hạn chế các cuộc hành quân càn quét liên tục của địch, Huyện uỷ chỉ đạo phải đánh sập cầu Tiểu Cần, cắt đứt tuyến giao thông trên lộ 34 và 37 từ Tiểu Cần đi Cầu Quan và Cầu Kè. Nhiệm vụ này được giao cho chiến sĩ du kích mật 17 tuổi Lê Thị Đen và một cơ sở trung kiên ở Đại sư là ông Năm Lâu. Hoá trang dưới hình thức hai ông cháu trên ghe chở lúa đi xay sát, phía dưới ghe cột chặt quả mìn 150kg do công binh xưởng chế tạo từ bom lép của Mỹ. Du kích mật Lê Thị Đen và ông Năm Lâu xuất phát từ Đại Sư, vượt qua biết bao cặp mắt cú vọ của địch, trên đò, dưới tàu. Cuối cùng, khi ghe còn cách vị trí cầu chừng mười mét, chị Lê Thị Đen cắt dây để quả mìn theo trớn nước, chìm ngay tại chân cầu. Khuya đó, vào lúc 00 giờ ngày 17/9/1970, đúng giờ hẹn, quả mìn phát nổ. Chiếc cầu sắt bắc ngang sông Tiểu Cần gãy thành nhiều đoạn, rơi xuống sông, kéo theo tốp lính gác cầu.

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo)

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH
HUYỆN ỦY TIỂU CÀN

*

Số 148-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tiểu Càn, ngày 06 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm *“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”*; Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”* của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu nội dung của hai tác phẩm, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Đồng thời nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

- Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội từ huyện đến cơ sở “*trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt*”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, đúng tiến độ; đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh tham gia.

- Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc Hội thi, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng trong toàn huyện. Trong đó, đặc biệt tận dụng tối đa công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan truyền thông, trên các trang mạng xã hội.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng, số lượng dự thi

- ***Đối tượng dự thi:*** Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân sinh sống và làm việc tại huyện Tiểu Cần.

- Số lượng dự thi:

- + Đảng bộ cơ sở có trên 200 đảng viên có ít nhất 15 bài dự thi.
- + Đảng bộ cơ sở có từ 50 đến 200 đảng viên có ít nhất 10 bài dự thi.
- + Đảng bộ cơ sở có từ 15 đến 50 đảng viên có ít nhất 03 bài dự thi.

+ Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ có trên 09 đảng viên có ít nhất 02 bài dự thi.

+ Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ có dưới 10 đảng viên có ít nhất 01 bài dự thi.

*** Lưu ý:**

Các chi, đảng bộ phải có ít nhất 01 bài dự thi trong Thường trực cấp ủy, trong Ban Chi uỷ hoặc Ban lãnh đạo ngành, cơ quan, đơn vị; có ít nhất 05 bài dự thi trong Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (đối với xã, thị trấn); Quản lý Trạm Truyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn 01 bài; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân có điều kiện nghiên cứu tham gia hội thi. Số lượng bài không quy định giới hạn tối đa.

2. Nội dung thi

Thí sinh lựa chọn nội dung trong tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*”; “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (xuất bản năm 2022, 2023 của nhà xuất bản chính trị, quốc gia sự thật), để tham gia dự thi.

3. Phương thức tổ chức Hội thi

Hội thi được tổ chức 02 vòng, cụ thể như sau:

- **Vòng 1:** Các thí sinh lựa chọn một hoặc nhiều nội dung xoay quanh tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*”; “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (có phụ lục nội dung đính kèm) tham gia viết bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi (bài viết đảm bảo bố cục gồm: (1) phần mở đầu; (2) phần lý luận; (3) phần nhận thức của bản thân, liên hệ thực tiễn và đề xuất giải pháp thực hiện; (4) Kết luận).

Lưu ý: Thí sinh **không phải** là người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu từ huyện đến cơ sở thì không bắt buộc lựa chọn nội dung tác phẩm

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

- **Vòng 2:** Ban Giám khảo chấm và chọn 15 bài viết xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia vòng 2. Tại vòng 2, thí sinh tham gia thi 02 phần gồm phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi:

+ *Phần thi thuyết trình:* Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị, để trình bày với hình thức thuyết trình trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm Powerpoint khi thi thuyết trình thì phải gửi slide (*không quá 30 slide*) cho Ban Tổ chức Hội thi.

+ *Phần trả lời câu hỏi:* Ban Giám khảo đặt các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh tham dự. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

4. Tài liệu

Tác phẩm *“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”*; *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”* của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (*xuất bản năm 2022, 2023 của nhà xuất bản chính trị, quốc gia sự thật*. **Link bản sách điện tử:**

<https://thuvienoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617>); tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.

5. Phương thức đánh giá, xếp loại các vòng thi

a) Phương thức đánh giá vòng 1:

- Bài viết dự thi thuộc thể loại văn xuôi, nội dung bám sát tác phẩm *“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”*; *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống*

tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Bài viết của các thí sinh tham dự cần thể hiện nhận định của bản thân về nội dung chủ đề lựa chọn, có liên hệ thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi sinh sống và công tác. Bài viết phải đảm bảo nội dung và trong khoảng từ 10 đến 15 trang A4, lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 1,5cm, cỡ chữ 14, fonts chữ Times New Roman.

- Ban Tổ chức chấm và chọn 15 bài viết xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia thi thuyết trình tại vòng 2.

b) Phương thức đánh giá vòng 2: Các bài dự thi được chấm chọn ở vòng 1 sẽ tham gia thi thuyết trình tại vòng 2.

Các nội dung thi: Thuyết trình và trả lời câu hỏi được tính theo thang điểm 10 (*có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi*).

- Kết quả điểm của mỗi thí sinh tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm trên (tổng số điểm chia 6). Trong đó, điểm đề cương (bài viết vòng 1) hệ số 2; điểm thuyết trình hệ số 3; điểm trả lời câu hỏi hệ số 1.

- Loại giỏi đạt từ 8,5 đến 10 điểm; loại khá đạt từ 7,0 đến dưới 8,5 điểm; loại trung bình đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm; loại yếu đạt dưới 5,0 điểm.

III- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian tổ chức Hội thi

Hội thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng **8/2023** (*thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau*), với các mốc thời gian cụ thể:

- **Trước ngày 10/6/2023**, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và các quyết định thành lập Ban tổ chức; Ban Giám khảo và Tổ Thư ký.

- **Trước ngày 15/6/2023**, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- **Trước ngày 15/7/2023**, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (*cơ quan thường trực*) tổng hợp.

- Trước ngày 31/7/2023, Ban Giám khảo tổ chức chấm và công bố kết quả dự thi vòng 1.

- Trước ngày 15/8/2023, các bài viết được chọn ở vòng 1 tham gia dự thi vòng 2 gửi đề cương và file trình chiếu về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

2. Địa điểm tổ chức Hội thi

Dự kiến tổ chức tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

IV- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ HỘI THI

1. Ban Tổ chức Hội thi

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Phó Trưởng Ban Tổ chức; thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Ban Giám khảo

Ban Giám khảo Hội thi có từ 03 - 05 đồng chí, do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập, là những đồng chí có chuyên môn, lý luận chính trị, kiên thực tiễn, có phương pháp, năng lực và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên.

3. Tổ Thư ký

Ban Tổ chức Hội thi thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

V- KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện, kinh phí tổ chức Hội thi.

2. Khen thưởng

Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao quyết định khen thưởng và giải thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi. Tổng số giải thưởng Hội thi gồm 15 giải thưởng cụ thể:

- + 01 giải Nhất, tiền thưởng kèm theo giải trị giá 2.000.000 đồng;
- + 02 giải Nhì, tiền thưởng kèm theo mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng;
- + 03 giải Ba, tiền thưởng kèm theo mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;
- + 09 giải khuyến khích, tiền thưởng kèm theo mỗi giải trị giá 500.000 đồng;

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm *“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”*; *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”* của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự trù kinh phí Hội thi; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi, quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, ban hành quy chế, các văn bản có liên quan, triển khai tổ chức Hội thi theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Hội thi, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Huyện ủy sau khi kết thúc Hội thi.

- Nghiên cứu biên soạn các bộ đề câu hỏi phục vụ Hội thi và câu hỏi dành cho cổ động viên.

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội thi đạt yêu cầu.

2. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội thi.

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phát sóng thời lượng phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng..., cung cấp thông tin cho trạm truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi, nội dung tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*”; “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời gian thực hiện cao điểm từ tháng 6/2023 đến khi kết thúc Hội thi.

4. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tuyên truyền, phát động đối tượng tham dự Hội thi theo yêu cầu kế hoạch; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia dự thi; tổng hợp và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Hội thi theo quy định; huy động lực lượng cổ động viên tham gia cổ vũ Hội thi.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để kịp thời tháo gỡ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Bích

**SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X,
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**



Ngày 22/5/2023, Đảng bộ huyện Tiểu Cần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với đảng bộ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III;

đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Minh Đăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hãn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự.

Báo cáo cho biết, hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Tiểu Cần đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt 11/26 chỉ tiêu Nghị quyết; các chỉ tiêu còn lại đạt trên 50%; Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh gắn với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 11,52%; cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,5 triệu đồng/người/năm, đạt 77,6% Nghị quyết, tăng gấp 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 6.500 tỷ đồng, đạt gần 65% Nghị quyết; thu ngân sách tăng bình quân 10,48%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; Giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới; đặc biệt là, hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần đến năm 2040. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội - y tế - giáo dục được quan tâm và có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất,

tin thần của nhân dân được nâng lên; hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 0,79%, hộ cận nghèo còn 3,62%. Các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội, người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai kịp thời, đầy đủ, nhất là thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vượt 63,6% Nghị quyết. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm thực hiện. Hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tổ chức, bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đủ sức hoạt động. Chất lượng hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên; Hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền có sự tập trung. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy...

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiểu Càn tiếp tục tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế để sớm có giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế để tạo động lực thực hiện đạt mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 và phân đầu xây dựng thị xã Tiểu Càn trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, trong đó tập trung thực hiện tốt trách nhiệm là phải bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để xây dựng cầu Đại Ngãi nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển, khai thác tối đa tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; vận động học nghề nâng cao kỹ năng, tay nghề. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Thực hiện tốt các chính

sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhất là, tập trung dồn sức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của huyện và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Kim Ngọc Thái còn đề nghị huyện Tiểu Càn tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc cho nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát để quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Càn tiếp thu, ghi nhận, đồng thời đề nghị lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Phấn đấu đưa huyện Tiểu Càn hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Quang Ngọc

**CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG**



Ngày 23/5/2023, các cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã, thị trấn tham dự hội nghị trực tuyến, do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức để triển khai, quán triệt những nội dung, giá trị cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị này, Tiên sĩ Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trực tiếp giới thiệu những nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách (in 500 quyển) được ra mắt nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 10 năm ngày thành lập BCD Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị (01/02/2013 - 01/02/2023) do Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Cuốn sách gồm có 03 phần:

Phần thứ nhất, có tiêu đề “*Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam*”, khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, không chỉ làm một lần là xong; ngược lại phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực. **Phần thứ hai**, có tiêu đề “*Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc*”, với nội dung thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. **Phần thứ ba**, có tiêu đề “*Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông*

suốt”, khẳng định “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”... Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và có giá trị sâu sắc cả về lý luận, thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là quan điểm, tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong quá trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Đồng thời đúc rút 08 bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin và đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đăng – Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau khi tiếp thu, quán triệt những nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”* của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi chi, đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác một cách sát hợp, cụ thể, hiệu quả; đồng thời ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Quang

**QUÁN TRIỆT 02 CHUYÊN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG
TUYÊN TRUYỀN QUÍ II/2023**



Giữa tháng 5/2023, gần 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các ban, phòng, ngành huyện; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các Báo cáo viên cấp tỉnh tại địa phương; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện,

xã – thị trấn tham dự hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị này, đồng chí Trần Quốc Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam năm 2023. Trong đó, trọng tâm là tình hình tranh chấp trên Biển Đông giữa các nước trong khu vực; tình hình tranh chấp của các nước đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các vùng biển, thềm lục địa, ranh giới trên biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; hoạt động của các nước liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông thời gian gần đây thông qua các hình thức tuyên truyền sai lệch, thực hiện yêu sách đòi chủ quyền phi pháp, tăng cường đầu tư quốc phòng, hiện đại hóa hải quân, mở rộng qui mô tập trận nhằm phô trương sức mạnh quân sự để răn đe các nước nhỏ trong khu vực có cùng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trước tình hình đó, các nước trong khối ASEAN cũng bày tỏ quan điểm mang tính cứng rắn hơn về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Đối với Việt Nam cũng đã dự báo về tình hình, những tác động ở Biển Đông và quán triệt sâu sắc, nghiêm túc chủ trương của Đảng về giải quyết các mâu thuẫn trên Biển Đông hiện nay theo phương châm “4 không, 4 tránh, 8K và 4 giữ vững”...

Tiếp đó, Tiến sĩ Phạm Quốc Thới – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thông tin về những biến động của tình hình thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trong đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định lợi ích quốc gia, dân tộc là vấn đề quan trọng trong hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước. Lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn

lãnh thổ; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự ổn định của hệ thống chính trị. Đây là nhân tố bất biến trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực không ngừng biến động. Do đó, trong xu thế hiện nay Việt Nam tiếp tục vận dụng hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, cùng phát triển.

Định hướng về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Dương Mỹ Pha – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa trên Biển Đông và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các khu - cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; thông tin về chính sách ưu tiên, ưu đãi của Chính phủ đối với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; thường xuyên và kịp thời thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh nguy hiểm trên người, trên cây trồng, vật nuôi; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt là tập trung thông tin về hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đảng bộ, chi bộ trong việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Vũ

**KHEN THƯỞNG MÔ HÌNH TIÊU BIỂU TRONG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC**



Huyện ủy Tiểu Cần vừa sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quán triệt tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 41-KH/HU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm qua các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời lấy kết quả của việc học tập, làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó đã tác động và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Đáng chú ý là vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy, góp phần tạo sức lan tỏa

manh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Qua rà soát, củng cố đến nay toàn huyện Tiểu Cần có 06 nhóm, với 197 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả được duy trì và nhân rộng trên các lĩnh vực: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội... Với những kết quả đó, 02 năm qua huyện Tiểu Cần đã kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị về trên khen thưởng 171 mô hình tiêu biểu; trong đó khen cấp huyện 169 mô hình, cấp tỉnh 01 mô hình, cấp Trung ương 01 mô hình tiêu biểu trong thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhân hội nghị này, huyện Tiểu Cần có thêm 17 tập thể và 02 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Thanh

**QUA 01 NĂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH
“TRÊN LÀM GƯƠNG MẪU MỤC, DƯỚI TÍCH CỰC LÀM THEO”**



Huyện ủy Tiểu Cần vừa sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” của các chi bộ, đảng bộ trong huyện.

Hiện tại, Đảng bộ huyện Tiểu Cần có 46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy (14 Đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở) và 172 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số 4.107 đảng viên, chiếm 3,77% so với dân số toàn huyện. Trên cơ sở Kế hoạch số 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lấy kết quả đăng ký và kế

hoạch thực hiện của cá nhân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hàng năm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng ủy xã Hiếu Trung làm điểm thực hiện mô hình (nhóm 1) về “làm gương mẫu mực”; Chi bộ Văn phòng Huyện ủy thực hiện mô hình (nhóm 2) về “tích cực làm theo” và Chi bộ Trường THPT Tiểu Cần thực hiện mô hình (nhóm 3) “tích cực làm theo”. Qua chỉ đạo và triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện có 275 đồng chí cấp ủy các cấp, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị (thuộc nhóm 1) đăng ký thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”; 3.272 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ (thuộc nhóm 2) đăng ký thực hiện nội dung “tích cực làm theo” và 1.529 công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn (thuộc nhóm 3) đăng ký thực hiện nội dung “tích cực làm theo”.

Nhìn chung, qua việc đăng ký thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” phần lớn nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên; đồng thời thực hiện nghiêm quy chế làm việc; gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, tận tâm, tận tụy với công việc; gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; gương mẫu trong thực hiện các mối quan hệ xã hội và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Tố Uyên

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ QUY HOẠCH



Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Công bố Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 2581-QĐ/TU, ngày 14/4/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “*về phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo các sở ban, ngành và đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; 2026 - 2031*” và Quyết định số 884-QĐ/HU, ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “*về phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030*”; Theo đó, danh sách quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm có 62 đồng chí. Trong đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 62 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 19 đồng chí, quy hoạch Ủy viên Ủy ban kiểm tra là 12 đồng chí.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng các đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch các chức danh; đồng thời mong rằng, trong thời gian tới từng đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để huyện ủy tiếp tục rà soát chọn ra các đồng chí có năng lực, được tin nhiệm cao để bầu vào Ban chấp hành Huyện ủy nhiệm kỳ tiếp theo.

Quang Minh

**ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC GẦN 200 CỬ TRI
TẠI 04 XÃ, THỊ TRẤN**



Ngày 24/5/2023, đại biểu HĐND tỉnh có 02 buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri 04 xã, thị trấn: Hùng Hòa, Tân Hùng, Tân Hòa và thị trấn Cầu Quan. Tại xã Hùng Hòa, Tân Hùng có đồng chí Lâm Minh Đăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự.

Tại 02 buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề); Dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X và thông tin một số chủ trương, chính sách mới có liên quan đến người dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, cử tri 02 xã Hùng Hòa và Tân

Hùng có 12 ý kiến đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ nhà tình nghĩa cho người thờ cúng liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở; hỗ trợ một phần chi phí điều trị bệnh cho hội viên Cựu chiến binh; tiếp tục thực hiện chính sách trợ giá về lúa giống cho nông dân. Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị tỉnh, huyện sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến lộ nhựa từ ấp Nhì đến ấp Trung Tiến (Tân Hùng); xây mới tuyến lộ ven tuyến sông ấp Sóc Cầu (Hùng Hòa); nâng cấp lộ và cầu trên tuyến đường từ ấp Te Te đến ấp Phụng Sa (Tân Hùng); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến lộ Hàng Cồng giai đoạn 3; tuyến lộ từ ấp Trung Tiến đến ấp Trà Mềm để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương; đồng thời đầu tư kinh phí nạo vét và xử lý lục bình một số tuyến cấp 2, cấp 3, kênh nội đồng bị bồi lắng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Cử tri 02 xã Hùng Hòa và Tân Hùng còn phản ánh tình trạng cấp Viễn thông ven một số tuyến đường chưa được bố buộc gọn gàng gây mất vẻ mỹ quan, có nơi gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Còn cử tri xã Tân Hòa và thị trấn Cầu Quan thì kiến nghị đầu tư xây dựng các tuyến đê bao ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho sản xuất; khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đê bao ấp Trẹm (Tân Hòa) chiều dài 4 km; tuyến đê bao Khóm 4, thị trấn Cầu Quan đến Công Út Cầm dài 3,2 km; đầu tư tuyến đê bao Khóm 4 kết hợp đường liên tỉnh đến bến phà Cầu Quan dài hơn 500 mét; đầu tư xây dựng đập ngăn mặn, trữ ngọt sông Càn Chông giữa Khóm 3, thị trấn Cầu Quan và ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét nâng phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách ấp, khóm, cán bộ kiêm nhiệm; đồng thời đề xuất xem xét chế độ phụ cấp đối với cán bộ tại ấp có trên 350 hộ và dưới 350 hộ.

Tất cả kiến nghị của cử tri các xã, thị trấn đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; các ngành chức năng giải trình từng vấn đề cụ thể. Riêng những đề xuất liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu Càn ghi nhận để phản ánh lên các cơ quan cấp trên xem xét trong thời gian tới.

Hoài Đăng

**HUY ĐỘNG GẦN 40 TỶ ĐỒNG CHO CÔNG TÁC XÃ HỘI,
AN SINH XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2003 – 2023**



*UBMTTQVN huyện Tiểu Cần
vừa tổng kết 20 năm tổ chức hoạt
động Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.*

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã thu hút được nhiều thành phần, đối tượng và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, góp phần thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư ở địa phương. Qua đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã tham gia đóng góp, hỗ trợ nhiều nguồn lực cho công tác xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện với tổng giá trị vật chất qui thành tiền gần 40 tỷ đồng; trong đó có 47.889 phần quà tặng cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 325 căn nhà đại đoàn kết; xây dựng 16 cầu giao thông nông thôn và nhiều tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương... Qua đó, UBMTTQVN các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng cho 1.120 lượt tập thể, 5.560 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sự đồng thuận và hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua đã góp phần giúp cho huyện Tiểu Cần hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Tiêu biểu như đến nay toàn huyện có 97,26% hộ được công nhận đạt chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”; 11/11 khóm văn hóa; 69/69 ấp văn hóa – nông thôn mới; 09 ấp nông thôn mới kiểu mẫu; 07 xã nông thôn mới nâng cao; 02 thị trấn đô thị văn minh và huyện Tiểu Cần cũng được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018; đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Nhân hội nghị này, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần đã tặng 59 giấy khen cho 24 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20

năm tổ chức hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 trên địa bàn huyện.

Huỳnh Sáu

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN”**



Ngày 26/5/2023, Hội Nông dân huyện Tiểu Càn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028, với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”. Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam, cùng lãnh

đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, HĐND, Ban Dân vận, UBND huyện, lãnh đạo ban, phòng, ngành huyện; các xã, thị trấn; chức sắc tôn giáo và 125 đại biểu chính thức đại diện cho 13.633 hội viên nông dân toàn huyện tham dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua (2018 – 2023) mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch Covid-19; giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, thị trường đầu ra không ổn định đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của hội viên nông dân trong huyện. Tuy nhiên, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời của Đảng, Nhà nước; cùng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, Ban Dân vận, UBND huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện, nhất là phát huy tốt truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, đoàn kết vượt mọi khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương đã góp phần thực hiện thắng lợi công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua... Thông qua các phong trào hoạt động và nguồn vốn đầu tư, huyện Tiểu Càn có 323 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, 1.035 hộ hội viên nông dân thoát cận nghèo và 29.536 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Với những thành tích đó, 05 năm qua huyện Tiểu Càn có 08 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” và

150 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Hội Nông dân tỉnh, huyện khen thưởng thành tích.

Đại hội Hội Nông dân huyện Tiêu Cần cũng đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 thành viên; bầu 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên. Ông Lê Thanh Bình – tái đắc cử chức danh Chủ tịch; ông Giảng Trọng Thảo – tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiêu Cần nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 14 chỉ tiêu đó là: Có trên 98% cán bộ, hội viên, nông dân được phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Phát triển hội viên mới đạt trên 95% so số hộ nông nghiệp. Vận động hội viên vào tổ hội và sinh hoạt theo Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đạt 90% so với tổng số hội viên hiện có; Thành lập mới 10 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp. 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội cơ sở được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; 90% trở lên cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội. 100% chi Hội xây dựng được Quỹ Hội. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh hội giao. Hàng năm có 60% hộ đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, cuối năm có 55% trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp. Vận động hội viên nông dân mua BHYT đạt từ 95% trở lên. 100% Hội nông dân cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Hàng năm phối hợp dạy nghề lao động nông thôn theo nhu cầu của hội viên, nông dân; Tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng ứng dụng KHKT sản xuất, kinh doanh cho 80% hội viên, nông dân. Hàng năm phối hợp cơ sở Hội xây dựng 22 tổ Hợp tác theo Nghị định 77 của Chính phủ. 100% cơ sở Hội có mô hình Hội Nông dân tham gia BVMT nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị văn minh và an ninh trật tự ở nông thôn. 100% nông dân sản xuất, kinh doanh đảm bảo về ATTP. Vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, tham gia xây dựng sản phẩm OCOP.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tiêu Cần cũng trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

An Oanh

**CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN, TÁI ĐỊNH CƯ
TIỂU DỰ ÁN CẦU ĐẠI NGÃI**



Ngày 23/5/2023 huyện Tiểu Càn tổ chức buổi họp dân để công khai, niêm yết dự thảo phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi. Lãnh đạo Trung tâm phát triển

Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo xã Hùng Hòa cùng 78 hộ dân thuộc 2 ấp Từ Ô và ấp Kinh, xã Hùng Hòa (nơi có công trình đi qua) tham dự.

Theo Quyết định số 558/QĐ-UBND, ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án Cầu Đại Ngãi; trong đó có 05 loại đất được bồi hoàn gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn và đất nghĩa địa. Ngoài việc bồi hoàn 05 loại đất trên, UBND tỉnh còn có quyết định về việc hỗ trợ một số thiệt hại khác như hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, đối với các hộ bị thiệt hại về nhà ở, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm để chuyển đổi nghề cho các hộ bị thu hồi đất hoàn toàn... Được biết để thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn huyện Tiểu Càn, có 78 hộ dân ở 2 ấp Từ Ô và ấp Kinh xã Hùng Hòa bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi là 86.641,9m², tổng kinh phí bồi hoàn, hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng.

Sau khi xem xét bảng niêm yết chi tiết giá bồi hoàn, hầu hết các hộ dân có đất bị thu hồi đều rất đồng tình theo khung giá của nhà nước quy định. Tuy nhiên, cũng còn một vài ý kiến băn khoăn về giá bồi hoàn cho một số công trình kiến trúc và nhà ở. Vì cho rằng giá bồi hoàn của nhà nước thấp hơn so với giá thành vật tư xây dựng ở thời điểm hiện tại. Về vấn đề này ông Tô Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng thông tin phương án bồi hoàn này đã được UBND tỉnh quyết định áp giá chung cho toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đối với dự án Cầu Đại Ngãi là công trình có ý nghĩa quan trọng, vì vậy mong rằng các hộ dân cần có sự đồng thuận và chia sẻ với nhà nước để công trình sớm được thi công theo đúng kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội

địa phương. Sau khi hoàn thành các hồ sơ bồi hoàn thiệt hại cho hộ dân, đến tháng 6/2023 nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất và thực hiện việc chi trả các khoản bồi hoàn hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng dự án này.

Khắc Phú

KHAI TRƯƠNG KHU NGHỈ DƯỠNG LÊ NGÂN HOMESTAY



Ngày 19/5/2023 Khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay, ở ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi tổ chức lễ khai trương, chính thức đi vào hoạt động. Đây là khu du lịch - nghỉ dưỡng đầu tiên ở huyện Tiểu Cần.

“Homestay” là hình thức du lịch kết hợp nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay do ông Lê Thanh Sang làm chủ. Lê Ngân Homestay được xây dựng trên diện tích 1.500m². Trong đó có 05 phòng và 03 khu dịch vụ ăn uống, kết hợp với sân vườn. Các phòng đều được thiết kế, trang trí đẹp và hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Sân vườn có nhiều cây trái, hoa kiểng, ao cá tạo nên khung cảnh hữu tình, mát mẻ dành cho khách du lịch thích trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên.

Theo ông Lê Thanh Sang - chủ khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng giai đoạn một khoảng 3 tỷ đồng. Trong thời gian tới Lê Ngân Homestay sẽ tiếp tục mở rộng quy mô khu nghỉ dưỡng này trên diện tích khoảng 01 ha đất của gia đình để xây dựng nhiều hạng mục công trình khác nhằm phục vụ nhu cầu của du khách về những hoạt động trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên, dân dã miệt vườn.

Ông Lâm Hữu Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, khu nghỉ dưỡng này sau khi hoàn thành các hồ sơ thủ tục sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng (trong đó hỗ trợ 30 triệu đồng/phòng) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐND, ngày 10/6/2022 của HĐND tỉnh “về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025”.

Phát biểu tại lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần nhấn mạnh: Khu nghỉ dưỡng này đưa vào hoạt động sẽ là điểm kết nối với các điểm du lịch trên địa

bàn tỉnh nói chung và địa phương nói riêng, nhằm góp phần tạo nên điểm nhấn cho hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Cụ thể như Lê Ngân Homestay sẽ kết nối với Sokfarm và các mô hình du lịch nông thôn; qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư, phát triển du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hơn trong thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện còn đề nghị Lê Ngân Homestay tiếp tục nghiên cứu và đầu tư mở rộng thêm các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí để thu hút du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần đã trao tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Sang chủ khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay vì đã có thành tích trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng, góp phần phát triển lĩnh vực du lịch của địa phương.

Bảo Nhi

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH CHO CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và Du lịch Tp.HCM và huyện Tiểu Cần vừa tổ chức tập huấn, “Bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cộng đồng dân tộc thiểu số” (diễn tại Công ty TNHH Trà Vinh Farm).

Tham gia lớp tập huấn có 27 học viên là cán bộ, công chức thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn và các hộ dân kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Trong 03 ngày tập huấn, học viên được khảo sát thực tế các điểm du lịch theo hình thức “cầm tay chỉ việc” và những kiến thức về ý tưởng khởi nghiệp du lịch, kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng, kỹ năng nghiệp vụ về giao tiếp và ứng xử trong hoạt động du lịch, kỹ năng tiếp thị điểm đến và bán hàng, kiến thức về xây dựng và phát triển du lịch homestay...

Ông Lâm Hữu Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc chọn và tổ chức lớp tập huấn tại huyện Tiểu Cần nhằm mục đích trang bị kiến thức cho đội ngũ quản lý ở địa phương, các doanh nghiệp

và hộ kinh doanh du lịch hoặc có khả năng làm du lịch; nhất là các hộ dân làm du lịch là người dân tộc Khmer. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần giúp cho học viên tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào thực tế, phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia phát triển du lịch trong thời gian tới./.

Hải Nam

**TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“ĐẾN VỚI KHU NHÀ TRỢ CÔNG NHÂN” NĂM 2023**



Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2023; LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Tiểu Cần phối hợp tổ chức Chương trình “Đến với khu nhà trọ công nhân” năm 2023. Hơn 60 công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đang ở trọ tham dự.

Tại đây, các công nhân lao động khu nhà trọ (8 Vĩnh) được cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh thông tin, tuyên truyền phổ biến những kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động; thông tin cảnh báo về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, vẩn nạn sử dụng chất ma túy đã và đang có xu hướng xâm nhập vào các khu công nghiệp, khu nhà trọ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện cũng lắng nghe và ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, thiếu sót của người lao động tại khu nhà trọ hiện nay.

Ông Lê Văn Bài – Chủ tịch LĐLĐ huyện cho rằng, 03 năm qua tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp, nhiều công nhân lao động bị mất việc làm hoặc luân phiên - giảm giờ làm do công ty, doanh nghiệp không có đơn hàng mới, dẫn tới đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp càng trở nên khó khăn. Chung tay chia sẻ những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền, LĐLĐ huyện, CĐCS trên địa bàn huyện đã vận động nhiều chủ nhà trọ đã giảm giá tiền phòng, giảm

giá tiền điện, nước giúp cho nhiều công nhân tại khu nhà trọ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống... Dịp này, ban tổ chức Chương trình “Đến với khu nhà trọ công nhân” năm 2023 còn trao tặng 60 phần quà (nhu yếu phẩm, tiền mặt) cho công nhân đang ở trọ có hoàn cảnh khó khăn; tổng các phần quà trị giá 30 triệu đồng, nguồn kinh phí do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ.

Đông Nhi

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI ĐUA XE ĐẠP MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2023



Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày 19/5/2023 Trung tâm VH-TT&TT tổ chức Giải đua Xe đạp mở rộng lần I năm 2023.

Tham gia giải lần này có 60 vận động viên, với 02 nhóm tuổi (trên 50 tuổi và dưới 50 tuổi). Các vận động viên này thuộc 03 đơn vị: huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng. Các vận động viên thi đấu bằng loại xe đạp thể thao. Vận động viên ở cả hai nhóm tuổi đều thực hiện chung đường đua với cự ly 10km; từ Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đến Ngã tư Phú Cần, qua đường tránh Quốc lộ 54 đến xã Tân Hùng (công viên); sau đó quay về Quốc lộ 54, qua nội ô thị trấn Tiểu Cần và về đích tại điểm xuất phát... Với tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, các vận động viên đã thi đấu rất nhiệt tình, tạo nên những pha rượt đuổi ngoạn mục, ấn tượng, gây sự chú ý và cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên nơi đoàn đua đi qua. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng: Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho vận động viên thuộc 02 nhóm tuổi. Trong đó, ở nhóm tuổi trên 50, giải Nhất thuộc về vận động viên Liêu Dân – đơn vị thành phố Trà Vinh; ở nhóm tuổi dưới 50, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Khánh – đơn vị thành phố Trà Vinh. Ban tổ chức cũng đã trao Cúp, Cờ lưu niệm, tiền thưởng cho các vận động viên đạt giải và trao 01 giải đặc biệt dành cho vận động viên cao tuổi nhất Trần Minh Thuận (1957), đơn

vị huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng; đồng thời trao tặng 16 xe đạp cho 16 em học sinh nghèo thuộc các trường THCS trên địa bàn huyện.

Ngày nay, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT huyện còn tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Xe đạp huyện Tiểu Cần, với tổng số 26 thành viên là cán bộ hưu trí, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia. Ban Chủ nhiệm CLB có 4 người, ông Bùi Thiết Côn – Nguyên Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần làm Chủ nhiệm.

Minh Phú

TẬP HUẤN PHẦN MỀM SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ



Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Sổ tay đảng viên điện tử. Ngày 01/6/2023 Huyện ủy Tiểu Cần kết hợp với Ban chỉ đạo Đề án 03 của Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho 348 học viên là các đồng chí phụ trách công tác Đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của việc triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập nghị quyết và sinh hoạt Đảng; trong tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chủ động từ nguồn thông tin của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy các cấp. Việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, là giải pháp công nghệ hữu ích với các tính năng vượt trội như nghiên cứu và học tập nghị quyết, trao đổi thông tin, hỗ trợ sinh hoạt Đảng, hỗ trợ công tác kiểm tra, xây dựng lịch công tác của cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện. Đồng thời, việc thực hiện phần mềm này còn hỗ trợ cho cấp ủy cấp trên nắm bắt

nhanh chóng, kịp thời, chính xác thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới, qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác Đảng ở các chi bộ, đảng bộ được hướng dẫn 11 bước thực hiện trong phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử như: Đăng nhập, xem thông tin cá nhân, đăng xuất thông tin; hồ sơ đảng viên; sinh hoạt Đảng; học tập nghị quyết; văn kiện tư liệu; quản lý văn bản; báo cáo – thống kê; đóng góp ý kiến; đảng viên kiêm nhiệm; hướng dẫn cài đặt APP; hướng dẫn sử dụng APP... Sau khi được trang bị các nội dung này, các cán bộ làm công tác đảng về áp dụng thực tế ở đảng bộ, chi bộ mình trong việc quản lý đảng viên và thực hiện công tác Đảng ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh chủ trương chuyển đổi số đã và đang được triển khai thực hiện.

Bảo Nhi

BÁO CÁO
chuyên đề việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/HU, ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện báo cáo chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, QUẢN TRIỆT

1. Công tác triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “*về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 61-

KH/HU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “*Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025*”; Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “*trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*”, Kế hoạch số 126-KH/HU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới*”, Chi bộ đã tổ chức triển khai trong cuộc họp lệ Chi bộ năm 2023 được 05 cuộc, có 40 lượt đảng viên dự, đạt 100%.

2. Việc cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị:

Để cụ thể hóa và quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của trên, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 26/03/2022 “*về triển khai, quán triệt, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025*”; Kế hoạch số 14-KH/CB, ngày 22/4/2022 về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “*Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*”, Kế hoạch số 17-KH/CB, ngày 27/02/2023 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới*” để chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Công tác chỉ đạo việc xây dựng và công khai bản cam kết gắn với kế hoạch hành động học tập và làm theo:

Qua công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị với chuyên đề toàn khóa giai đoạn 2021-2025 và chuyên đề hằng năm,... Kế hoạch thực hiện mô hình “*trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*” theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, kết quả có 8/8 đồng chí xây

dựng kế hoạch đăng ký học tập làm theo và thực hiện mô hình đúng với các mẫu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đạt 100%. Chi bộ tổ chức họp đột xuất thông qua kế hoạch của từng cá nhân để tập thể Chi bộ đóng góp và thống nhất tổ chức thực hiện, đồng thời niêm yết công khai tại cơ quan để cán bộ, đảng viên biết, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

2. Xác định nội dung và kết quả thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo:

Chi bộ kịp thời xây dựng các kế hoạch chuyên đề và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá trong công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giáo dục, đấu tranh, phê phán và xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, góp phần phòng, chống có hiệu quả các quan điểm, hành vi sai trái; xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc gắn với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Hàng năm tham mưu Lãnh đạo UBND huyện, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong việc cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Tiểu Cần gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và Chương trình phát triển đô thị theo lộ trình Nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy, từ đó góp phần nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 và xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

3. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ Chi bộ hằng tháng hoặc chuyên đề:

Hàng tháng Chi bộ và cơ quan có tổ chức thông qua những mẫu chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp lệ Chi bộ và họp lệ cơ quan; định kỳ 3 tháng/01 lần tổ chức sinh hoạt chuyên đề đúng theo tinh thần Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nhìn chung, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp trong sinh hoạt lệ chi bộ; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có gắn với nhiệm vụ cụ thể và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

4. Công tác đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác theo nội dung kế hoạch hành động, cam kết, đăng ký của tập thể, cá nhân:

Trên cơ sở theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch hành động gắn với bản cam kết và kế hoạch thực hiện mô hình “*trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*” của từng cá nhân, Chi bộ thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trong các buổi họp lệ và sinh hoạt chuyên đề, kết quả có 100% cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch hành động làm theo, nhất là cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tận tâm, tận tụy với công việc và gương mẫu trong thực hiện các mối quan hệ xã hội,... năm 2022 Chi bộ NHCSXH huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Công tác xây dựng, củng cố, duy trì mô hình, điển hình của tập thể, cá nhân; hình thức biểu dương (khen thưởng), điển hình, nhân rộng và hiệu quả:

Chi bộ có đăng ký mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Xây dựng tác phong làm việc khoa học của cán bộ, đảng viên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiểu Cần theo phong cách Hồ Chí Minh*”; thuộc lĩnh vực: thủ tục hành chính, để các đồng chí đảng viên trong chi bộ quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen “*Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022*” theo Quyết định số 1439-QĐ/HU, ngày 10/5/2023.

6. Việc thực hiện Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định 2766-QĐ/HU, ngày 17/5/2019 của Huyện ủy:

- Tiếp tục triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện tốt Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 2766-QĐ/HU, ngày 16/5/2019 của Huyện ủy như: Đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; 08/08

cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; từng cán bộ, đảng viên sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công, tận tụy với công việc; gương mẫu trong thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình; gương mẫu tham gia và vận động gia đình tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng góp thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...

- Thực hiện tốt Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, đảng viên khắc phục tốt các biểu hiện suy thoái đã được đánh giá, nhận diện, hàng tháng qua họp lệ chi bộ đánh giá, nhận diện không có cán bộ, đảng viên tái biểu hiện hay phát sinh biểu hiện mới. Nhìn chung mỗi cán bộ, đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ để làm mục tiêu rèn luyện, phấn đấu của bản thân.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TỚI

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Chi bộ.

2. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện tốt cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện theo Nghị quyết năm 2023 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/01/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

3. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ Chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề, nhất là triển khai tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “*kiên quyết, kiên trì*”

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

4. Tiếp tục tổ chức đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, đảng viên trong các cuộc họp lệ Chi bộ và họp lệ cơ quan; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những việc cần làm ngay; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

5. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, mô hình “*trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*”, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động và mô hình của các cá nhân, chỉ đạo nghiêm yết, công khai theo qui định, định kỳ sơ kết đánh giá những kết quả đạt được để kịp thời biểu dương, tạo sự lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan.

6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 2766-QĐ/HU, ngày 16/5/2019 của Huyện ủy; các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đối với tập thể và cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2022.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BÁC HỒ VỚI VIỆC CHI TIÊU

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới.

Bác nói: Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên...

Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xoá: Đấy, có trông thấy rách nữa đâu...

Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành rồi nói: Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý.... Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hồi hận mãi.

Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt Bắc, ở Hà Nội, Bác chưa bao giờ “có tiền” (như anh em cán bộ, chiến sĩ công tác quanh Bác thường nhận xét).

Thực tế lịch sử cho thấy rằng: Suốt thời gian hoạt động của Bác ở nước ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khác nhau. Được đồng nào, chủ yếu do lao động tự thân mà có, Bác dành cho công tác cách mạng. Bác chi tiêu rất dè xẻn, cân nhắc từng xu. Liên hoan mừng thành lập Đảng cũng chỉ có bát com, món xào, tô canh, đĩa cá. Chiêu đãi đồng chí Lý Bội Quân, người Trung Quốc, người đã mua chiếc máy chữ từ Hải Phòng về tặng Người (năm 1939), Bác cũng chỉ “khao một món canh và hai đĩa thức ăn, thêm hai lạng rượu, tổng cộng chưa hết một đồng bạc”.

Tự thết đãi mình “khi nghe tin Hồng quân bắt sống 33 vạn quân Hítle ở Xtaligrát năm 1943”, tại nhà tù, trong túi chỉ còn vòn vẹn một đồng bạc, Bác đã “nhờ người lính gác mua giùm cho ít kẹo và dầu chả quẩy”. Sau khi phấn khởi hô mấy khẩu hiệu hoan nghênh thắng lợi của Liên Xô, Bác “ngồi một mình, chén tạc, chén thù rất đàng hoàng, vui vẻ”...

Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bát ra ngoài mâm mấy món ăn, rồi nói: “Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người khác ăn thừa của mình”.

Có thể dẫn ra nhiều nữa những ví dụ về cách chi tiêu, sử dụng tiền bạc, cơ sở vật chất của Bác, rất “mâu thuẫn thống nhất”: chất chiu, tăn tiện nhưng vẫn rộng rãi, không hoang phí mà cũng không keo kiệt, “ki bo”. Thế giới, loài người tự hào về Bác. Là người Việt Nam, đồng hương của Bác, chúng ta càng tự hào biết bao! Cách ứng xử của Bác với hiền tài, với cái ăn, cái mặc, với cơ sở vật chất nói chung đâu có phải là cao quá mà chúng ta không học tập được, đâu có phải là một toà thánh cấm uy nghiêm mà chúng ta không đặt chân lên được thêm bậc, dù là bậc thêm thứ nhất?

St

Trong số này:

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Càn
2. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
3. Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
4. Quán triệt 02 chuyên đề và định hướng tuyên truyền quý 2/2023
5. Khen thưởng 216 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác
6. Qua 01 năm thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”
7. Công bố quyết định phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch
8. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc gần 200 cử tri tại 04 xã, thị trấn
9. Huy động gần 40 tỷ đồng cho công tác xã hội, an sinh xã hội, giai đoạn 2003 – 2023
10. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”
11. Công khai phương án bồi hoàn, tái định cư dự án Cầu Đại Ngãi
12. Khai trương khu nghỉ dưỡng Lê Ngân Homestay
13. Bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cộng đồng dân tộc thiểu số
14. Tổ chức Chương trình “Đến với khu nhà trọ công nhân”
15. Tổ chức thành công Giải đua Xe đạp lần thứ I năm 2023
16. Đảng ủy Quân sự huyện hoàn thành nhiều mục tiêu về quốc phòng, quân sự địa phương
17. Tập huấn phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử
18. Báo cáo chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THÔNG TIN HUYỆN TIÊU CẦN
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiêu Cần phát hành

Chịu trách nhiệm xuất bản:

NGUYỄN MINH THÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung:

ĐINH VĂN TRƯỜNG

Biên tập - Kỹ thuật

TRẦN THANH QUANG

Trình bày:

MẠCH THỊ TIẾP

Sửa bản in:

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Giấy phép xuất bản số...../GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày...../...../.....Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và nộp lưu chiểu tháng năm

BÌA SAU



**Ảnh 1: Các cá nhân được khen thưởng trong việc học tập và làm theo Bác*

**Ảnh 2: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023)*



**Ảnh 3: Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2023 - 2028*

**Ảnh 4: Lãnh đạo UBND huyện, Trung tâm VH-TT&TT, Đội CSGT – TT Công an huyện trao thưởng cho VĐV đạt thành tích Giải đua Xe đạp mở rộng lần 1/2023*

Bìa & minh họa: Quang Minh Hện

(Xuất bản phẩm không bán)